

## Phòng khám Hồng Cường 87-89 Thành Thái Quận 10 tốt không

Hiện nay, khi mà nhu cầu tìm tới các đơn vị y tế gia tăng, thì nỗi lo lắng, băn khoăn của người dân về chất lượng tại nơi mình tìm tới như thế nào? Nếu bạn đang quan tâm đến [Phòng khám đa khoa Hồng Cường](#) có uy tín không? Chúng tôi sẽ tổng hợp những thông tin liên quan tới phòng khám bên dưới, để bạn đọc cùng tìm hiểu để có được đánh giá cụ thể hơn về phòng khám Hồng Cường trong việc khám và chữa bệnh nhé.

### Phòng khám đa khoa Hồng Cường có uy tín không

Với sứ mệnh cung cấp các dịch vụ y tế cao cấp, Phòng khám đa khoa Hồng Cường tọa lạc tại 87-89 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh mang đến cho người dân TPHCM và các tỉnh lân cận một địa chỉ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp và an toàn. Tại đây, bên cạnh việc được chăm sóc

tình trạng sức khỏe toàn diện, được tôn trọng và thấu hiểu, người bệnh còn được trải nghiệm những tiện ích hoàn hảo của hệ thống dịch vụ y tế chất lượng hoàn hảo.



Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe chuyên sâu toàn diện của người dân, Phòng khám đa khoa Hồng Cường đem đến các giải pháp y tế chất lượng cao với các chuyên khoa từ nam khoa, phụ khoa, bệnh xã hội, hậu môn - trực tràng,... Được chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm cận lâm sàng... Thêm vào đó, phòng khám còn cung cấp đầy đủ các dịch vụ y tế, đem đến cho bệnh nhân quá trình khám bệnh và chữa trị khép kín chuyên nghiệp nhất.

## **Cơ sở vật chất**

Phòng khám đa khoa Hồng Cường với diện tích rộng, thiết bị phòng khám được thiết kế thoáng mát, một số trang thiết bị y tế được nhập khẩu từ những nước như: Hoa Kỳ, Châu Âu, Pháp, Thụy Sĩ,... nhằm mang đến kết quả chẩn đoán chuẩn xác, hiệu quả nhất, thời gian điều trị ngắn, cũng giúp tối ưu hóa thời gian và chi phí cho bệnh nhân.

## **Đội ngũ bác sĩ**

Trên tinh thần “Chăm sóc sức khỏe người thân”, đội ngũ bác sĩ chuyên khoa ở Phòng khám đa khoa Hồng Cường không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn giàu y đức, luôn theo dõi chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho bệnh nhân. Chính bởi thế, phòng khám luôn nhận được sự tin cậy tuyệt đối từ bệnh nhân và luôn yên tâm giao phần lớn sức khỏe cho các bác sĩ trong quá trình điều trị.

## **Lĩnh vực hoạt động**

Phòng khám đa khoa Hồng Cường đã và đang triển khai tốt các hoạt động thăm khám và điều trị bệnh tập trung vào một số chuyên khoa như:

- Bệnh lý về bao quy đầu: dài bao quy đầu, hẹp bao quy đầu, lớp da bọc dương vật, viêm lớp da dương vật bọc.

- Bệnh lý tại tinh hoàn: những chứng bệnh hay gặp như viêm tinh hoàn, viêm nhiễm tinh hoàn, xơ giãn mạch máu, mạch tinh hoàn, ung thư tinh hoàn.

- Rối loạn khả năng sinh dục nam: phổ biến như rối loạn dương, yếu sinh lý, xuất tinh nhanh, xuất tinh chậm, không xuất tinh, xuất tinh ngược, suy giảm ham muốn âu lo.

- Bệnh xã hội: sùi mào gà, lậu, giang mai, tuyến sinh dục, chlamydia...

Một số căn bệnh lý trên nếu như không được phát hiện và chữa trị sớm sẽ gây một số biến chứng hiểm

nguy, tác động nghiêm trọng đến sức khỏe, khả năng sinh sản cũng như chất lượng cuộc sống, hạnh phúc gia đình.

## **Phương pháp điều trị bệnh tiên tiến**

Phòng khám luôn tiên phong trong ứng dụng một số phương pháp chữa trị như: Oxygen, Dao Leep, ALA - PDT, DHA, HCPT, PPH, Đông - Tây y, chữa vật lý,... giúp bệnh nhân có thể điều trị bệnh trong thời gian nhanh nhất và hiệu quả nhất.

## **Dịch vụ y tế**



Sức khỏe và quyền lợi của người bị bệnh là mục tiêu hàng đầu, chính bởi vậy nhằm tạo thành tiện ích cho

người bệnh, phòng khám chuyên khoa thiết lập nên hệ thống hỗ trợ trực tuyến để người mắc bệnh tìm đến mọi khi, mọi nơi mà còn thiết lập mô hình khám thêm khép kín “1 bác sĩ - 1 y tá - 1 bệnh nhân”.

### **Chi phí khám chữa bệnh công khai, minh bạch**

Ngoài những phương tiện nêu trên, khoản phí khám tại phòng khám luôn minh bạch, công khai, biên lai có niêm yết Bộ Y Tế. Cho nên, quý người mắc bệnh hoàn toàn có thể yên tâm đi khám và chữa bệnh mà không cần phải e ngại mức độ phát sinh thêm. Với một số thành phần và ưu tiên trên, Phòng khám đa khoa Hồng Cường tự tin là một trong những đơn vị khám bệnh điều trị bệnh nam khoa, bệnh xã hội uy tín cho quý ông.

Vừa rồi là những tiết lộ về Phòng khám đa khoa Hồng Cường có uy tín không, hy vọng sau khi đọc xong bài viết này thì bạn sẽ hiểu hơn về các thông tin của

phòng khám chuyên khoa từ đó quyết định lựa chọn có nên khám bệnh tại đây hay không.

Nếu còn thắc mắc, bạn có thể liên hệ với bác sĩ chuyên khoa bằng cách:

### **Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường**

Địa chỉ: 87-89 Thành Thái, Phường 14, Quận 10,  
Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 73070666

Thời gian làm việc: Tất cả các ngày trong tuần từ  
08:00 đến 20:00 (bao gồm Lễ, Tết)